

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng /1990

**NGHỊ QUYẾT VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
CỦA THÀNH PHỐ NĂM 1990.**

Sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo đề án giải quyết việc làm năm 1990, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 4, kỳ họp lần thứ 3 đã thảo luận và quyết nghị những điểm sau :

1/- Thông qua bản báo cáo và giao cho Ủy ban nhân dân thành phố tu chỉnh, tổ chức thực hiện có kết quả đề án này.

2/- Biểu dương các ngành, các cấp, đặc biệt là các Trung tâm và Văn phòng giao dịch và Cung ứng lao động của thành phố, quận, huyện đã khắc phục khó khăn tiếp nhận, đào tạo, bố trí việc làm cho một bộ phận lao động, trong đó có một số bộ đội xuất ngũ và con em gia đình chính sách.

3/- Thông qua mục tiêu, các biện pháp và chỉ tiêu lao động được giải quyết việc làm năm 1990 là 91.000 người.

4/- Để tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế : phát triển sản xuất, tạo thêm nhiều chỗ làm việc mới, thu hút được nhiều lao động có việc làm ổn định, xin kiến nghị với Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng :

a) Miễn hoặc giảm nộp thuế từ 1 đến 3 năm đối với các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, dịch vụ thu hút được nhiều lao động.

b) Miễn thuế cho các cơ sở dạy nghề tư nhân và tập thể.

c) Cho phép thành lập quỹ bảo trợ học nghề cho bộ đội và con em gia đình chính sách.

d) Kiến nghị Hội đồng Bộ trưởng và Bộ Lao động-Thương binh và xã hội giải quyết kịp thời về kinh phí và đúng tỷ lệ qui định của Hội đồng Bộ trưởng đối với các cơ sở sản xuất của thành phố Hồ Chí Minh trong việc sắp xếp lại lao động theo Quyết định 176/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

e) Để thành phố có đủ kinh phí trong việc tổ chức tiếp nhận, đào tạo và đào tạo lại số lao động của thành phố đi làm việc ở các nước XHCN trở về, đề nghị Hội đồng Bộ trưởng và Bộ Tài chính trích cho thành phố một phần ngoại tệ do lao động của thành phố đóng góp.

5/- Chấp thuận dự trù kinh phí tối thiểu mà Ngành Lao động-Thương binh xã hội đã nêu, nhằm thực hiện có kết quả đề án này.

Đồng thời bổ sung thêm kinh phí xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ cho việc ổn định dân cư trên các nông trường có tiếp nhận lao động của thành phố.

6/- Chấp thuận việc triển khai nghiên cứu đề tài chiến lược dân số và lao động giai đoạn 1991-19995 và 1996-2000.

7/- Giải quyết việc làm cho lao động là vấn đề xã hội quan trọng và cấp bách, các ngành, các cấp và các đơn vị cơ sở, tổ hợp cũng như tư nhân ra sức ổn định, phát triển sản xuất, dịch vụ phấn đấu thu hút thêm nhiều lao động.

Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này.-

**T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH**